

Giải báo chí 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống'

16:08 09/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Bộ Công an phát động giải báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023-2025, mang đến toàn cảnh và đi sâu vào các mặt hoạt động của lực lượng công an nhân dân.



Đại tướng Tô Lâm phát động Giải báo chí. Ảnh: VGP/Nhật Nam.

Ngày 8/6, Bộ Công an phối hợp với Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời, phát động giải báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023-2025.

Đây là giải báo chí được tổ chức 2 năm/lần, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mặt hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; về vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia,

giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Các tác phẩm có nội dung tuyên truyền truyền thống của lực lượng Công an nhân dân; ghi nhận những hình ảnh đẹp trong chiến đấu và xây dựng lực lượng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân qua các thời kỳ cách mạng; phát hiện, lan tỏa những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân...; Tuyên truyền kết quả tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; ghi nhận, phản ánh những thành tích, chiến công, khó khăn, gian khổ, thách thức của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh: "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" là giải báo chí uy tín, được tổ chức 2 năm 1 lần do Bộ Công an chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ TT&TT tổ chức, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của báo chí đã và đang là cầu nối quan trọng giữa công an nhân dân với quần chúng nhân dân.

Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2024. Địa chỉ nhận tác phẩm: Cục Truyền thông Công an nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: giaibaochibca2023@gmail.com.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/giai-bao-chi-vi-an-ninh-to-quoc-va-binh-yen-cuoc-song-html>